

Số: 163/BC-HĐND

Gia Lai, ngày 30 tháng 11 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra dự thảo nghị quyết chuẩn bị Kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, Kỳ họp thứ Mười một; Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

**I. Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 28/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh "Về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020" trên lĩnh vực văn hóa, xã hội:**

#### **1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019**

- Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực văn hóa, xã hội. Báo cáo đã nêu khá đầy đủ và toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo; Y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin - Truyền thông, Phát thanh - Truyền hình; Lao động, Thương binh, Xã hội và công tác Tôn giáo.

Năm 2019, các chỉ tiêu về văn hóa xã hội của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, Kỳ họp thứ Bảy cơ bản đều đạt và vượt.

- Về Giáo dục - Đào tạo: Hoạt động dạy và học đảm bảo theo kế hoạch, chất lượng giáo dục được nâng lên, kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số được chú trọng; giáo dục vùng sâu vùng xa được quan tâm; huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; cơ sở trường, lớp, trang thiết bị dạy và học tiếp tục được nâng cấp. Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2019 đạt 90,78%.

- Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân được chú trọng; công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện thường xuyên; mạng lưới và nguồn lực y tế không ngừng được tăng cường, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; có 7,7 bác sĩ/vạn dân, 90% số xã có bác sĩ, 100% xã có nữ hộ sinh, tỷ lệ xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế đạt 87,8%.

- Tỉnh tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế về khảo cổ học năm 2019; Hoạt động xúc tiến quảng bá hợp tác du lịch với các tỉnh lân cận và các tỉnh có ngành du lịch phát triển được quan tâm đẩy mạnh; các hoạt động kỷ niệm nhân ngày lễ và các sự kiện nổi bật của địa phương được tổ chức thiết thực tiết kiệm. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được quan tâm.

